

## คุณรู้หรือยัง ไพนรก คืออะไร?

นำเสนอเมื่อ : 26 ธ.ค. 2551

### ไพนรก 7 กอง

ไพนรก 7 กอง ก็คือ

สิ่งเจ็ดสิ่งที่เป็นตัวเลขสะท้อนบุญและสะท้อนบาปแก่เราอย่างมากมายมหาศาล

พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ **หากเราทำบุญกับผู้ที่ไพนรกแล้ว**

**ก็จะได้ผลบุญเป็นอันมหาศาล** แต่ถ้าหากเราทำบาปต่อไพนรกเหล่านั้นแล้ว

ก็จะได้ผลบาปอย่างหนักหนาแสนสาหัส จนถึงกับต้องลงนรกอย่างทุกขทุรमानและยาวนาน

แม้จะมีศีลหาที่จะช่วยให้เกิดเป็นมนุษย์ แต่หากไปล่วงเกินไพนรกเขาแล้ว

ก็ยอมมีนรกเป็นที่รองรับอย่างแน่นอน **ดังนั้นไพนรก 7 กอง**

**จึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปล่วงเกินโดยเด็ดขาด ไม่วาจะด้วย กาย วาจา หรือใจ**

### **ไพนรกกองที่ 1 ได้แก่ พระพุทธเจ้า**

พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่มีบุญบารมีมากที่สุดในโลก

เป็นผู้เดียวในโลกที่มีสัมพันธไมตรี(ญาณที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลโดยไม่มีที่สิ้นสุด)

และพระพุทธเจ้ายังเป็นนายของโลกตามตำแหน่งของกฎธรรมชาติที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งผู้ใดก็ตามที่ได้ทำกุศลกรรมกับพระองค์

บุคคลนั้นจะต้องได้อานิสงฆ์ผลบุญมากที่สุดในโลก

ซึ่งมนุษย์คนใดได้ไปทำทานด้วยแล้วจะได้ผลบุญมากเท่ากับทำทานแด่พระพุทธเจ้าเป็นไม่มี

แต่หากผู้ใดทำอกุศลกรรมกับพระองค์

บุคคลนั้นจะต้องได้รับกรรมมากที่สุดในโลกที่เรียกว่า อนันตริยกรรม นั่นเอง

### **ไพนรกกองที่ 2 ได้แก่ พระธรรม**

พระธรรม คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ซึ่งพระองค์ได้ถ่ายทอดออกมาจากการรู้ซึ่งความจริงของกฎธรรมชาติทุกอย่

ไม่มีใครใดในโลกที่จะฝันหรือเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติไปได้  
แม่แต่พระพุทธเจ้า ผู้ใดก็ตามที่ไม่เชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  
บุคคลนั้นถือว่า เป็นผู้มีความเห็นผิด (มิจฉาทิฎฐิ)  
ซึ่งจะทำให้คนผู้นั้นได้รับความเดือดร้อนในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
โดยเฉพาะการเชื่อว่าเกิดครั้งเดียว ตายครั้งเดียว ชาติหน้าไม่มี ตายแล้วสูญ  
ผู้ที่เชื่อเช่นนี้ เมื่อตายไปต้องไปเกิดในอบายภูมิอย่างแน่นอน  
หากผู้นั้นยังสอนให้ผู้อื่นเชื่อตามนี้ด้วยอีกแล้ว  
เมื่อตายไปต้องตรงไปเกิดที่โลกันต์นรกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

## ไฟนรกกองที่ 3 ได้แก่ พระสงฆ์

พระสงฆ์ คือ  
พระอริยสงฆ์ที่ตรัสรู้ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในขั้นใดขั้นหนึ่งแล้ว  
ได้แก่ พระโสดัน พระสาทาคามิ พระอนาคามี หรือขั้นสูงสุด คือ พระอรหันต์  
เมื่อเราได้ทำบุญกับพระอริยสงฆ์เราก็จะได้บุญมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วน  
แต่ถ้าใครก็ตามไปล่วงเกินทำบาปกับท่าน ก็จะต้องได้รับผลกรรมอย่างรุนแรง  
และมหาศาลเช่นเดียวกัน

## ไฟนรกกองที่ 4 ได้แก่ บิดามารดาผู้ให้กำเนิด

พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า พ่อแม่ นั่นคือ พระอรหันต์ของลูก  
ผู้ใดก็ตามที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ ถือว่าผู้นั้นมีบุญวาสนาอย่างมาก  
เพราะเราสามารถทำบุญกับพ่อแม่ได้และได้รับผลบุญเทียบเท่ากับพระอรหันต์  
เช่นกัน เพียงแต่ว่าอาจจะได้ผลบุญชากว่าพระอรหันต์ซักหน่อย  
สาเหตุที่ได้บุญมากก็เพราะว่าพ่อแม่อยู่ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างมากมายมหา  
ศาลต่อลูกตามกฎของธรรมชาติ  
แม่พ่อแม่จะให้แต่กำเนิดเท่านั้นแต่ไม่เลี้ยงดูเลยก็ตาม  
ก็ยังถือว่าบุญคุณของพ่อแม่ค้นหา ที่สุดมิได้  
ถ้าใครก็ตามที่ล่วงเกินท่านด้วยกาย วาจา ใจ  
ผู้นั้นก็ย่อมจะได้รับกรรมอย่างมหาศาลเทียบเท่ากับล่วงเกินพระอรหันต์เลยทีเดียว

## ไฟนรกกองที่ 5 ได้แก่ ครูบาอาจารย์

ครูบาอาจารย์ เป็นผู้ที่มีความสำคัญมากตามกฎของธรรมชาติ

โดยเฉพาะอาจารย์ผู้ที่สั่งสอน หรือ เขียนตำราให้เราอ่านแล้วทำให้เรารู้ธรรมะ  
ถ้าผู้ใดเกิดมาแล้วไม่รู้ธรรมะอะไรเลย ผู้นั้นยอมใช้ชีวิตอย่างผิดๆ ถูกๆ  
ไม่รู้ว่าจะอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปและทำทุกอย่างตามความคิดของตัวเองว่าถูก  
เมื่อตายไปเขายอมไปเกิดในอบายภูมิซึ่งมีนรกเป็นที่ต่ำที่สุด  
แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาทำบุญวาสนาได้พบอาจารย์ที่มีความรู้ในธรรมะตามคำสั่ง  
สอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง เขาคู่นั้นก็เสมือนว่าได้เกิดใหม่  
ทั้งที่ยังไม่ตาย เขาจะรู้ว่า การกระทำใดเป็นบุญและการกระทำใดเป็นบาป  
เขาจะสามารถตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมตลอดชีวิต  
ทำให้ได้รับความสุขความเจริญทั้งในชาตินี้  
เมื่อตายไปก็จะมีโลกสวรรค์เป็นที่รองรับ ทั้งนี้  
ก็ด้วยพระคุณของครูบาอาจารย์ที่จุดเขาพ้นจากนรกนั่นเอง  
และการที่เราเคารพครูบาอาจารย์จะทำให้เราเป็นผู้มีความสำเร็จเร็วและเป็นผู้  
มีปัญญามากอีกด้วย ดูอย่างเช่น พระสารีบุตรเมื่อได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิ  
ก็เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  
พระสารีบุตรรับบุญคุณของพระอัสสชิที่ทำให้ตนได้รู้จักธรรมะที่แท้จริงของพระ  
พุทธศาสนา จึงยกย่องนับถือไว้เป็นอาจารย์  
เมื่อพระสารีบุตรอยู่ที่ใดก็ตามก่อนจะจำวัด (นอน)  
จะต้องหันศีรษะไปทางที่พระอัสสชิอยู่ แล้วตั้งจิตอธิษฐาน  
ถวายสิ่งที่อยู่เหนือเศียรเกล้าของตนเพื่อบูชาพระอาจารย์  
จึงไม่น่าแปลกเลยที่ท่านเป็นพระอัครสาวก ผู้เป็นเลิศด้านผู้มีปัญญามาก

## ไฟนรกกองที่ 6 ได้แก่ สมณะชีพราหมณ์

สมณะหรือพระที่บวชในพระพุทธศาสนา โดยปฏิบัติตามพระวินัย คือ  
รักษาศีล 227 ขอบ เรียกว่า สมมติสงฆ์ หลายคนเข้าใจว่า สมมติสงฆ์ ก็คือ  
พระสงฆ์ แท้จริงแล้ว พระสงฆ์หมายถึง  
พระอริยะสงฆ์ที่บรรลุนิพพานตั้งแต่พระโสดาบรรพจนจนถึงพระอรหันต์เท่านั้น  
ส่วนพระทั่วไปที่ยังไม่ได้บรรลุนิพพานนั้นเรียกว่า สมมติสงฆ์  
แม้จะเป็นสมมติสงฆ์แต่ถ้ารักษาศีลดี  
และปฏิบัติธรรมเพื่อความดีไปตามทางแห่งพระอรหันต์แล้ว  
ถ้าเราไปทำบุญกับท่าน เราก็จะได้บุญมากมายจนนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว  
แต่ถ้าเราไปทำบาปกับท่าน เราก็จะได้รับผลบาปนับไม่ถ้วนเช่นกัน  
หลายคนที่ไม่เข้าใจเห็นพระบางรูปกำลังทำชั่วอยู่ เช่น เดินชอปปิง ชื้อชื้อดีไป  
ก็อดไม่ได้ที่จะตำหนิ ในใจ หรือตอวาตาทอต่างๆ นานา

ซึ่งการไปตำหนิติเตียนหรือด่าว่าพระสมณะ ซี พราหมณ์ นั้น  
ถือเป็นการไปตำหนิติเตียนหรือด่าว่าพระสมณะ ซี พราหมณ์ นั้น  
ถือเป็นการไปตำหนิติเตียนหรือด่าว่าพระสมณะ ซี พราหมณ์ นั้น  
ถือเป็นการไปตำหนิติเตียนหรือด่าว่าพระสมณะ ซี พราหมณ์ นั้น

## ไฟนรกกองที่ 7 ได้แก่ สามมี

ผู้ชายนั้นจะมีไฟนรกแค่ 6 กอง แต่ผู้หญิงที่มีสามีจะมีไฟนรก 7 กอง  
เพราะสามีนั้นเปรียบเสมือนพอดคนที่ 2 ของภรรยา ที่คอยทำหน้าที่ป้องกันภัย  
และดูแลห่วงใยภรรยา สามีจึงเป็นไฟนรกของภรรยาตามกฎหมายของธรรมชาติ  
ฉะนั้นผู้หญิงคนใดที่มีสามีไม่ดี

ถือว่าเป็นความโชคร้ายของผู้หญิงคนนั้นอย่างยิ่ง  
เพราะเมื่อมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาก  
เพราะจะมีโอกาส ทำกรรมหนัก จากการล่วงเกินไฟนรกนั่นเอง

ขอยกตัวอย่าง ถ้าเราทำบุญให้กับบิดามารดา  
เราก็จะได้รับผลบุญอย่างน้อยประมาณ 10,000 ล้านเท่า แต่ถ้าเราล่วงเกิน  
ก็จะได้บาปอย่างน้อยประมาณ 10,000 ล้านเท่าเหมือนกัน

ถ้าภรรยา ทำบุญให้กับสามี ภรรยา ก็จะได้รับบุญอย่างน้อยประมาณ 5,000  
ล้านเท่า ถ้าไปล่วงเกินเขา ก็ต้องได้รับผลบาปอย่างน้อยประมาณ 5,000  
ล้านเท่าเช่นกัน

ส่วนสามี ถ้าได้ล่วงเกินภรรยา ถ้าภรรยาเป็นผู้ไม่มีศีล สามีจะได้ผลบาป  
1,000 เท่า แต่ถ้าภรรยาเป็นผู้รักษาศีล 5 สามีก็จะได้รับบาป 10,000 เท่า  
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว จะเห็นได้ว่า การไปล่วงเกินสามีด้วย กาย วาจา ใจ  
นั้นไม่คุ้มเลย

**\*แค่เห็นความไม่ดีของไฟนรก7กองก็ถือเป็นกรรมแล้ว \***

ตัวอย่างเช่น ถ้าพ่อเราเป็นคนไม่ดี กินเหล้าเมายา ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว  
ถึงแม่ว่าความจริงพ่อของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ  
และเมื่อเราเห็นพ่อหรือนึกถึงความไม่ดีที่พ่อเคยทำไว้นั้นก็เท่ากับว่าเราได้ล่วงเกินไฟนรก  
กองที่ 4 เขาแล้ว ทั้งๆ ที่ในใจตอนนั้นไม่ได้โกรธหรือไม่ได้ด่าว่าตำหนิติเตียนใดๆ ทั้งสิ้นก็ตาม